

เรื่องที่เราควรรู้ ก่อนคิดจะเลี้ยง "ไชบีเรียน อัสม์"

● นำเสนอเมื่อ 10 มี.ค. 2556

"ไชบีเรียน อัสม์"

ถือว่าเป็นน้องหมาสายพันธุ์ฮอตอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เหล่าคนรักสุนัขให้ความสนใจและนิยมเลี้ยงกันเป็นจำนวนมากสำหรับสาเหตุที่ไชบีเรียนกลายเป็นน้องหมายอดนิยมอันดับต้นๆ นั้นอาจมาจากลักษณะหน้าตาอันเป็นเอกลักษณ์ของไชบีเรียน พวกเขาจะมีหน้าตาคล้ายสุนัขดุ แต่มีสีน้ำตาลดำที่หน้าของไชบีเรียนแต่ละตัวจะแตกต่างกันไป ดวงตาของไชบีเรียนจะมีเส้นที่ชวนให้หลงใหล ไชบีเรียนบางตัวจะมีสีตา 2 ข้างที่ไม่เหมือนกัน และหากคุณเป็นคนที่ชอบกอดน้องหมาขนนุ่มๆ ไชบีเรียนจะเข้าไปนั่งอยู่ในใจคุณได้อย่างไม่ยาก เพราะพวกเขาจะมีขนที่นุ่มเหมือนตุ๊กตาตัวฟูๆ ดูแลวนากอดน่าพิศมาก ๆ เลยทีเดียวละ

และนอกจากลักษณะหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์ของน้องหมาไชบีเรียนแล้ว พวกเขายังมีนิสัยที่ไม่เหมือนใคร ชนิดที่ว่าดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วคุณอาจจะคาดไม่ถึงว่าเขามีนิสัยแบบนี้ ซึ่งนิสัยแปลกๆ ของไชบีเรียนนั้นก็จะมีทั้งแปลกแบบน่าเอ็นดู และแปลกแบบชวนให้คนเลี้ยงปวดเศียรเวียนสะท้านเป็นแถวๆ

และเพื่อให้เข้าใจน้องหมาหน้าเท่อย่างไชบีเรียนให้มากขึ้น วันนี้ **ชลลี้** ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับนิสัยแปลกของไชบีเรียน ที่ควรรู้อีกก่อนตัดสินใจเลี้ยงมาฝากกัน

1. ไชบีเรียนอัสม์ เป็นหมาอินดี้!!

เสน่ห์อย่างหนึ่งของไชบีเรียนคือ เขาจะเป็นน้องหมาที่มีนิสัยเป็นตัวของตัวเอง สง่างาม เจิดฉาย โดดเด่น ไม่แคร์สื่อ ไม่แคร์โลก ไม่แคร์ใครแม้กระทั่งเจ้าของ!!! (อ้าว หมากอดตัณญ์) ไชบีเรียนจะยอมทำสิ่งต่างๆ ก็เมื่อเขาพอใจที่จะทำ เขาจะทำตามที่เจ้าของสั่งก็ต่อเมื่อเขาพอใจ ถ้าหากเขากำลังอยู่ในอารมณ์อินดี้ ปล่อยให้เขาอารมณ์ขี้ขลาด อยู่กับโลกส่วนตัวของเขาละก็ ต่อให้เจ้าของเรียกให้ตาย เขาก็ไม่สนใจหรอก ... ก็อินดี้ซะอย่าง ใครจะทำไม?

2. ไชบีเรียนเป็นหมาอึด อดอาหารได้หลายวัน

อ๊ะๆ เห็นชลลี้บอกแบบนี้แล้วไม่เชื่อว่าจะให้น้องไชบีเรียนอดอาหารนะคะ แต่สาเหตุที่ชลลี้บอกว่าไชบีเรียนสามารถอดอาหารได้หลายวันนั้นเป็นเพราะว่าธรรมชาติสายพันธุ์ของเขาแต่ดั้งเดิมเป็นน้องหมาที่มีถิ่นฐานมาจากเขตหนาว และถูกเลี้ยงเอาไว้ใช้งานในการลากเลื่อน ดังนั้นในบางครั้งไชบีเรียนอาจจะต้องเผชิญกับสภาวะฉุกเฉินระหว่างการเดินทางในเขตหนาวที่มีหิมะตกหนักทำให้ไม่สามารถหาอาหารได้ จึงทำให้พวกเขาต้องปรับตัวใหม่เพื่อความอดทนเพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้ คุณสมบัติดังกล่าวนี้สืบทอดมาจนถึงเหล่าน้องหมาไชบีเรียนที่เราเลี้ยงกันอยู่ในปัจจุบัน ... คุณเชื่อหรือเปล่าว่า บางครั้งพวกเขาก็มักจะยอมอดอาหารเป็นวันๆ ถ้าหากเราให้เขากินอาหารที่เขาไม่ถูกใจ

เมื่อใดที่เราเอาของโปรดมาให้เขากิน เมื่อนั้นล่ะค่ะ เขาถึงจะยอม

3. ไชบีเรียนเป็นมิตรกับคนในบ้าน แต่เป็นศัตรูตัวร้ายของคนรักบ้าน

สำหรับครอบครัวที่รักสุนัข ชูลีชอบบอกว่าสบายใจได้เลยค่ะถ้าหากคิดจะเลี้ยงไชบีเรียน เพราะพวกเขาจะเป็นมิตรกับทุกคนในบ้าน ไม่ว่าจะลูกเล็กเด็กแดง ลูกเมียหลุง ลูกเมียหยอย ลองดูชื่อว่าเป็นคนในครอบครัวแล้ว เจ้าไชบีเรียนก็ยินดีที่จะผูกสัมพันธ์รักใคร่ด้วย ... แต่ในขณะที่ไชบีเรียนเป็นมิตรกับคน แต่เขาก็กลับเป็นนักทำลายบ้านตัวฉกาจ!! ไชบีเรียนจะเห็นอุปกรณตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์สุดรักของคุณเป็นของเล่นชิ้นโปรดที่นี่ก็จะกัดแทะ ดึง ทิ้งให้เละเทะเท่าไรก็ได้

4. ไชบีเรียนเป็นหมาไม่มีกลิ่นตัว

เหมาะมาก ๆ สำหรับคนรักความสะอาดและไม่ชอบกลิ่นเป็นสาปของน้องหมา เพราะโดยธรรมชาติแล้วไชบีเรียนจะไม่ค่อยมีกลิ่นตัว (ถ้าหากเขาไม่ไปนอนทับถึงขยะเปียกมานะคะ) ถ้าหากคุณเช็ดตัวให้ไชบีเรียนทุกวัน ในระยะเวลา 1 เดือน คุณอาจจะอาบน้ำให้ไชบีเรียนเพียงแคครั้งเดียวก็ได้ ... แต่ถ้าหากอาบน้ำแล้วละก็ คุณจะต้องเช็ดตัวและเป่าขนของเขาให้แห้งในที่ที่ ไม่อย่างนั้นอาจก่อให้เกิดปัญหาโรคผิวหนังได้

5. ไชบีเรียนเป็นหมาที่ขร่ง

บางคนไม่เคยเลี้ยงไชบีเรียนมาก่อน อาจจะตกใจเมื่อเห็นขนของไชบีเรียนหลุดติดมือมาเมื่อลูบตามตัวเขา บางคนจิตตกคิดว่าน้องหมากำลังป่วย แต่จริงๆ แล้วโดยธรรมชาติไชบีเรียนเป็นน้องหมาที่มีขนสองชั้น ดังนั้นจึงมีการผลัดขนอยู่เรื่อยๆ เป็นระยะ ซึ่งปริมาณขนที่ผลัดนั้นก็มักจะมากพอสมควร ดังนั้นไม่ต้องตกใจไป ... ทางที่ดีเวลาไชบีเรียนผลัดขน ถ้าหากเลี้ยงเขาในบ้าน คุณควรรักษาผ้าม่าน โซฟาหรือที่นอนเอาไว้ป้องกันขนของเขาไปติดก็จะช่วยให้ทำความสะอาดบ้านได้ง่ายขึ้น และถ้าหากไม่อยากให้ขนของไชบีเรียนปลิวฟุ้งไปทั่วบ้าน คุณก็ต้องขยันแปรงขนให้ไชบีเรียนเพื่อให้ออกมาที่ผลัดหลุดลวงและทำความสะอาดได้ง่าย

6. ไชบีเรียนเป็นหมาไม่เห่าแต่หอน

ถ้าใครหวังว่าจะเลี้ยงไชบีเรียนเอาไว้เห่าเฝ้าบ้านล่ะก็ สัมไปได้เลย เพราะไชบีเรียนเป็นหมาที่ไม่เห่า ไม่ใช่ไม่เห่าเพราะเขาเป็นโบลินไกสัน แต่ที่เขาไม่เห่าก็เพราะว่าไชบีเรียนมักจะสื่อสารด้วยการหอนแบบหมาป่ามากกว่า ... ใครที่เลี้ยงไชบีเรียนถ้าเวลากลางคืนเขาเกิดหอนขึ้นมา ก็อย่าเพิ่งคิดว่าเขาเห็นผีเดินผ่าน แต่ที่เขาหอนก็เพื่อต้องการสื่อสารเท่านั้นเองคะ นำเสียงในการหอนของไชบีเรียนในแต่ละครั้งจะแตกต่างกันไปตามความรู้สึกของเขาในขณะนั้น

7. ไชบีเรียนเป็นหมาที่นิสัยตรงข้ามกับหน้าตา

ไซบีเรียนเป็นน้องหมาที่หน้าตาดี มีดวงตาที่เฉียวคมเหมือนหมาป่า ดูเผินๆ เหมือนจะมีความเป็นนนักล่าสูง ถ้าใครเขาไกลจะต้องกัตแน่ๆ ... แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไซบีเรียนเป็นหมาที่มีความเป็นมิตรแบบสุดๆ เขาเป็นหมาครอบครัวไม่ใช่หมาที่จะเลี้ยงไว้เพื่ออารักขาหรือระวังภัย ไซบีเรียน มักจะมีความสุขที่ได้นั่งและเฝ้ามองใครก็ตามที่เขาเจอและออกไปจากบ้าน ซึ่งจะเป็นเรื่องดีสำหรับบรรดาหัวขโมย เพราะไซบีเรียน จะเพียงแค่มองดูว่าพวกเขาเหล่านั้นเข้ามาในบ้าน แลบลินเลียอย่างเป็นมิตร และส่งหัวขโมยออกจากบ้านพร้อมกับทรัพย์สินต่างๆ ของคุณ ขอเท็จจริงนี้ได้รับการยืนยันจาก Siberian Husky Club of Great Britain ที่ได้ออกมายืนยันว่า ไซบีเรียน ฮัสกี้ เป็นหมาที่ไม่มีสัญชาตญาณในการระวังภัย และจะต้อนรับเหล่าผู้บุกรุกด้วยไมตรีเช่นเดียวกับที่ให้แขกคนอื่นๆ ของครอบครัว

และนี่ก็คือ ข้อเท็จจริงที่คุณควรรู้ก่อนที่คิดจะเลี้ยงน้องหมาไซบีเรียน ฮัสกี้ นะคะ ... **ชल्ली** ว่า จริงๆ แล้ว ไม่ว่าคุณคิดจะเลี้ยงน้องหมา หรือสัตว์เลี้ยงชนิดไหนก็ตาม คุณควรจะต้องศึกษาถึงธรรมชาติ อุปนิสัย และวิธีการเลี้ยงดูของสัตว์ตัวนั้นให้ละเอียดก่อน ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ มากมายที่จะตามมา และที่สำคัญที่สุดจะได้ไม่เป็นการทำร้ายชีวิตสัตว์ตัวเล็กๆ ด้วยยังงั้นละคะ เพราะถ้าหากเราดูแลเขาได้ไม่ดี ก็เท่ากับว่าเขาต้องมีชีวิตที่ทรมานแบบนีต่อไปจนกว่าเขาจะตาย ... ดังนั้น ก่อนจะเลี้ยงสัตว์อะไรก็ตาม การศึกษาหาข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำมากที่สุดนะคะ ...

เรื่องโดย : ชल्ली

ขอบคุณที่มาจาก [msn](#)